



ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU

Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội

1. Vì sao Ban Bí thư ban hành Quy định 85-QĐ/TW.

Ban Bí thư ban hành Quy định 85-QĐ/TW với 05 lý do, như sau:

Thứ nhất, mạng xã hội phát triển đã đóng một vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phục vụ đa dạng các nhu cầu của người dùng nói chung và của cán bộ, đảng viên nói riêng. Mọi người có thể tự tìm kiếm trên mạng xã hội những thông tin phục vụ cho việc học tập, công việc, giải trí hoặc tương tác với những người thân... Theo thống kê của Bộ Thông tin – Truyền thông, tính đến quý I/2023, Việt Nam có hơn 70 triệu thuê bao internet, hơn 70 triệu tài khoản MXH; trong đó có hơn 66 triệu tài khoản Facebook, 60 triệu tài khoản YouTube và 50 triệu tài khoản TikTok. Đây là những con số cho thấy, sự bùng nổ của các trang thông tin, mạng xã hội, tạo ra những thuận lợi và thách thức cho sự phát triển; trong đó chúng ta thấy những hệ lụy của nó tác động rất lớn đến cả kinh tế, văn hóa, xã hội của nước ta.

Thứ hai, nguy hiểm hơn, Internet và mạng xã hội còn bị các đối tượng lợi dụng gây nhiều hệ lụy tác động đến đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của nước ta. Các thế lực thù địch, các đối tượng cơ hội triệt để lợi dụng và trở thành phương tiện chủ yếu để truyền tải, phát tán các thông tin xấu độc, sai sự thật, các quan điểm sai lệch đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của cá nhân. Âm mưu của chúng ngày càng tinh vi, xảo quyệt, chống phá theo chiều rộng, cả chiều sâu, nhất là vào thời điểm diễn ra Đại hội Đảng, các ngày lễ kỷ niệm, các sự kiện quan trọng kinh tế, đối ngoại... Đặc biệt là, khi xảy ra các vụ việc phức tạp dư luận xã hội quan tâm; sự lợi dụng này đã tác động đến cán bộ, đảng viên, nhân dân. Qua đó, tác động tư tưởng “tự diễn biến, tự chuyên hóa” của một bộ phận cán bộ, đảng viên.



Thứ ba, trong thời gian qua, xuất hiện một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, mang nặng quan điểm cá nhân chủ nghĩa, bất mãn chế độ đã đăng tải, phát tán trên internet. Nguy hiểm hơn là cung cấp thông tin cho cá nhân, tổ chức hoạt động ở nước ngoài để vu cáo, bôi nhọ tình hình đất nước, xuyên tạc cá nhân các đồng chí lãnh đạo các cấp từ trung ương đến địa phương.

Thứ tư, trong bối cảnh như vậy, việc thiết lập các thông tin cá nhân, sử dụng internet, mạng xã hội của cán bộ, đảng viên cho đến nay vẫn thiếu sự quản lý, giám sát. Do đó, tiềm ẩn các nguy cơ bị các thế lực thù địch phản động lợi dụng hoặc giả mạo để chống phá ta. Có một số trang website bị giả mạo tung tin làm cho cán bộ, đảng viên mơ hồ, đôi lúc còn tin vào những trang thông tin đó.

Đứng trước sự bùng nổ của công nghệ thông tin, thời gian qua đã có rất nhiều cán bộ, đảng viên thường xuyên tích cực tham gia tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào của địa phương; đồng thời chia sẻ trên mạng xã hội, Internet những việc hay, việc tốt, những gương điển hình trên mọi lĩnh vực. Nhiều cán bộ, đảng viên cũng đã chủ động đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo môi trường văn hóa lành mạnh trên không gian mạng. *Tuy nhiên*, vẫn còn không ít cán bộ, đảng viên chưa nắm rõ và đầy đủ các quy định; từ đó có nguy cơ vi phạm khi tham gia mạng xã hội. Một số cán bộ, đảng viên còn thờ ơ hoặc không thể hiện quan điểm, chính kiến của mình đối với các vấn đề quan tâm dù thông tin đó là sai; khả năng phản bác thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch còn hạn chế. Cá biệt còn có một số ít cán bộ, đảng viên còn hưởng ứng, chia sẻ những bài viết chưa được kiểm chứng, thông tin giả, sai sự thật...

Thứ năm, trước đó, vào năm 2018, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nghị quyết 35 ra đời, đi vào cuộc sống đã tạo được bước ngoặt lớn trong công tác tuyên truyền, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, tuy nhiên vẫn còn gặp không ít những khó khăn.



Đề tạo bước đột phá cho công tác đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên không gian mạng, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; Ban Bí thư tiếp tục ban hành Quy định 85-QĐ/TW về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet, MXH. Có thể nói, Quy định 85 là quy định mới, được ban hành kịp thời. Quy định ra đời nhằm nâng cao hơn nữa trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi cán bộ, đảng viên. Từ đó, phát huy hơn nữa tính tiên phong, gương mẫu trong việc thiết lập và sử dụng các trang thông tin điện tử cá nhân trên môi trường mạng, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

2. Nội dung cốt lõi Quy định 85

Trong Quy định 85 của Ban Bí thư có 06 nội dung mà các cấp ủy, tổ chức đảng cần phải thực hiện; 07 nội dung cơ bản mà mỗi cán bộ, đảng viên cần phải chấp hành.

Về 06 nội dung mà các cấp ủy, tổ chức đảng cần phải thực hiện:

(1) Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến việc thiết lập và sử dụng các trang thông tin điện tử cá nhân trên internet, mạng xã hội.

(2) Thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời báo cáo các cơ quan chức năng có thẩm quyền về những trang thông tin điện tử giả mạo.

(3) Khi phát hiện những thông tin giả mạo cần thông báo cơ quan, đơn vị thông tin truyền thông có liên quan, để kịp thời phối hợp xử lý nghiêm.

(4) Sẵn sàng tiếp nhận thông tin từ tổ chức, cá nhân phản ánh dấu hiệu vi phạm của cán bộ, đảng viên trong việc thiết lập, sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên mạng internet, mạng xã hội.

(5) Khi phát hiện cán bộ, đảng viên thuộc quyền có dấu hiệu vi phạm quy định này, tùy theo mức độ cấp ủy, tổ chức đảng kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp trên xử lý theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.



(6) Triển khai quản lý các trang thông tin điện tử cá nhân cán bộ, đảng viên thuộc quyền trong việc sử dụng internet, mạng xã hội.

Đó là 06 nội dung mà các cấp ủy, tổ chức đảng cần phải thực hiện.

VỀ 07 NỘI DUNG MÀ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN CẦN PHẢI CHẤP HÀNH

(1) Cán bộ, đảng viên phải chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước liên quan đến sử dụng internet, mạng xã hội.

(2) Phải khai báo thông tin chính danh khi thiết lập sử dụng các trang thông tin điện tử cá nhân.

(3) Chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung thông tin mà mình lưu trữ; truyền, đưa, cung cấp hoặc phát tán trên trang của mình.

(4) Chủ động sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân của mình để tuyên truyền, lan tỏa thông tin có nguồn gốc chính thống, tích cực.

(5) Tùy vào năng lực, trình độ, vị trí công tác, tham gia đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch. Công tác này đòi hỏi trình độ nhất định nên cần phải chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh, an toàn thông tin.

(6) Không cho, cho mượn, cho thuê, bán, thế chấp trang thông tin điện tử cá nhân mình. Không mượn, thuê, mua, thế chấp trang thông tin điện tử cá nhân khác để thực hiện hành vi trái quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

(7) Khai báo đầy đủ, trung thực các thông tin liên quan đến trang thông tin điện tử cá nhân đang sử dụng khi có yêu cầu của cấp ủy, cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Đó là 07 nội dung mà mỗi cán bộ, đảng viên cần phải chấp hành.

Ngoài ra, Quy định 85, hướng dẫn thực hiện quy định cũng yêu cầu: Bên cạnh việc kịp thời phát hiện để chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm, phải thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan, các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước; động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên, phát huy vai trò tích cực khi tham gia mạng xã hội, hướng tới xây dựng môi trường mạng lành mạnh, an toàn.

Đối với cá nhân của mỗi đảng viên, cần phải tiếp tục thực hiện tốt việc thực hiện nêu gương; chấp hành quy định “những điều đảng viên



không được làm”. Cán bộ, đảng viên là lãnh đạo phải tiêu biểu, gương mẫu, đồng thời nhắc nhở cán bộ, đảng viên khi sử dụng mạng xã hội phải văn hóa, văn minh; phải là nhân tố tích cực để tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước. Tích cực hơn nữa trong việc tuyên truyền, lan tỏa các hình ảnh, thông tin tích cực, cũng như gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, các câu chuyện có giá trị nhân văn... Đặc biệt, mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn gương mẫu, chuẩn mực khi phát ngôn trên mạng xã hội; phải tìm hiểu, nắm rõ thông tin trước khi chia sẻ, đăng tải. Từ đó, hình thành tác phong ứng xử văn minh trên mạng xã hội, góp phần tạo niềm tin, động lực tích cực trong cộng đồng.

Đồng chí Võ Văn Thương - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhấn nhủ: *“Nếu mỗi một cán bộ, đảng viên dùng Smartphone, Facebook mỗi ngày chủ động chia sẻ cho nhau một bài báo hay, một video clip tốt, viết một bình luận tích cực, tìm kiếm một thông tin tốt đẹp, gửi đi thông điệp hay thì đã góp phần làm cho công tác tư tưởng tốt hơn”*.